

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 30 มีนาคม 2564

ปีที่: 27

ฉบับที่: 6669

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 27

Col.Inch: 41.36

Ad Value: 35,156

PRValue (x3): 105,468

ศิลปิน: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กองทุนทำวินโดว์ปิดQ1 และ3หุ้นเด่นรับศก.ฟื้น

กองทุนทำวินโดว์ปิดQ1 แนะ3หุ้นเด่นรับศก.ฟื้น

จับตากองทุนฯ ทำ Window Dressing ก่อนปิดงบฯ Q1/64
แนะ 3 หุ้นเด่นแรง BBL พื้นตัวจากเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ได้
มาตรการรพท.หนุน ขณะที่ราคาหุ้นแล็กการ์ด เป้า 154 บาท
STEC รับผลดีประมุขงานภาครัฐจ่อคิวอื้อ เป้า 18 บาท และ
MAJOR โรงภาพยนตร์เข้าสู่โหมดที่ฟื้นตัว เป้าหมาย
24 บาท ส่วนวานนี้กองทุนซื้อกว่า 707 ล้านบาท

อ่านต่อ
หน้า 27

กองทุน

นายกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่าย
วิจัยและบริการการลงทุน-กลยุทธ์การลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด
(มหาชน) หรือ CNS กล่าวว่า กองทุนมี
ความพยายามที่จะทำการทำตัวเลขทางบัญชี
ของบริษัท หรือ Window Dressing ก่อน
ปิดงบฯ ไตรมาส 1/2564 ภายใน 1-2 วัน
นี้ ส่งผลให้ตลาดหุ้นช่วงนี้เป็นบวก ดัชนีรี
บาวด์ได้ในระยะสั้น ๆ

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการ
อาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัท
หลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด กล่าวว่า สัปดาห์
นี้มีโอกาสที่จะมี Window Dressing ก่อน
ปิดงบฯ ไตรมาส 1/2564 ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมา
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น 67% ให้ผลตอบแทน
เฉลี่ยราว 1.2%

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ระบุว่า กลยุทธ์การลงทุนตลาดหุ้นไทยใน
ช่วงนี้มีประเด็นบวกหนุนหลากหลาย สถิติ
ในอดีตย้อนหลัง 10 ปี SET Index ใน

เดือน เม.ย. ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดเมื่อ
เทียบกับเดือนอื่น ๆ อยู่ที่ 3.1%

ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนเลือกหุ้นเด่นแรง
คือหุ้นที่แม่ช่วงเม.ย.ของปีที่แล้วเผชิญวิกฤต
หนัก แต่ปีนี้มีแนวโน้มฟื้นตัว เห็นได้ชัด
แนะนำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หรือ BBL, บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง
แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ
STEC และบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป
จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR

BBL ราคาเป้าหมาย 154 บาท หนึ่งใน
หุ้นที่ได้แรงหนุนจากภาวะฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
บวกกับได้แรงหนุนประเด็นบวกจากมาตรการ
ซอฟต์โลน และโกดังพักหนี้ ขณะที่ราคาหุ้น
แล็กการด์กว่ากลุ่มธนาคารมาก โดยปรับ
ตัวขึ้นเพียง 5.9% นับจากต้นปี หรือ YTD
ขณะที่กลุ่มฯ ปรับตัวขึ้นถึง 7.9%

STEC ราคาเป้าหมาย 18 บาท ตาม
ทิศทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปีนี้สดใส พิจารณา
จากโครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐที่มีแผนเปิด
ประมูลจำนวนมาก อาทิ โครงการรถไฟฟ้า
สายสีส้มตะวันตกและสายสีม่วงใต้, รถไฟ
ทางคู่เส้นทางเด่นชัย-เชียงใหม่ รวมถึงงาน

ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวง
เป็นต้น อีกทั้งโครงการรัฐสภาแห่งใหม่ มี
กำหนดส่งมอบงานทั้งหมดภายในเม.ย.นี้ เชื่อ
ว่าอัตรากำไรขั้นต้น หรือ gross margin
ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ตั้งแต่ไตรมาสที่
2/2563 โดยประเมิน gross margin ปีนี้
จะทำได้ไม่ต่ำกว่า 5% เทียบกับปี 2563 ที่
ทำได้เพียง 4.4% และประเมินรายได้ก่อสร้าง
เติบโต 7% จากปีก่อน สู่ระดับ 3.8 หมื่น
ล้านบาท ซึ่งมียอดขายที่รอรับรู้รายได้จาก
การโอน หรือ Backlog รองรับแล้วทั้งหมด

MAJOR ราคาเป้าหมาย 24 บาท
อุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ทั่วโลกกำลังเข้า
สู่โหมดที่ฟื้นตัว โดยตัวเลข Box office
ในสหรัฐฯ ดีขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดเดือน มี.ค.
ทำยอดขายตัวเฉลี่ยราวสัปดาห์ละ 20 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง
Godzilla VS Kong รายได้กระโดดอยู่ที่
300 ล้านบาททั่วประเทศ (เข้าฉายเพียง 4
วัน) คาดว่ายอดขายตัวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
จะฟื้นตัวโดดเด่นต่อจากนี้ จากภาพยนตร์ดัง
ที่พร้อมจะสร้างปรากฏการณ์ อาทิ Black
Widow, Fast 9 เป็นต้น ทำให้ผลประกอบการ
ในไตรมาสที่ 2/2564 น่าจะกลับมาฟื้น
ตัวได้อย่างโดดเด่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (29 มี.ค.)
กลุ่มนักลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะกองทุน
ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นกว่า 707 ล้านบาท ■